



# 67ปี

28 เมษายน วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

## ข่าวประชาสัมพันธ์

### มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000  
ภายใน 15666 โทรศัพท์/โทรสาร 02-259-6172

จากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ (กรอบข่าว) ฉบับประจำวันที 3 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2559 หน้า 1,3 มูลค่าข่าว 419,694.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>



### สถิติหน้า 1 เดลินิวส์ ต่อจากหน้า 1

**6** เป็นอีกหนึ่งเรื่องเด่นประเดี๋ยงครั้งโครมมาตั้งแต่ยุคอดีต ตัวเลขมาจนถึงยุคนี้ กรณี "ผู้ชายชอบสาวคนดัง" ในทาง "เพศสัมพันธ์" ทั้ง ๆ ที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อน แล้วก็ถึงขั้น "ติดต่อกันตามด้วยการเสนอเงิน" ก็ยังคงมีอยู่ในสังคมไทยโดยเมื่อเร็ว ๆ นี้ก็มีการเปิดเผยกรณีนี้อย่างรวดเร็วโดยสาวคนดังในแวดวงบันเทิงรายหนึ่ง

แล้วก็มีอีกหลายคนมาร่วมแจมว่า...เคยเจอกรณีแบบนี้...สะท้อนอะไรในสังคมไทย?

ทั้งนี้ กับเรื่องนี้ กับกรณีแบบนี้ ทางคนที่ทำงานด้านผู้หญิงอย่าง นัยนา สุภาพิง ผู้อำนวยการมูลนิธิธีรารัตน์ กาญจนอักษร สะท้อนว่า... ก่อนอื่นต้องยกย่องและชื่นชมสาวคนดังในแวดวงบันเทิงที่กล้าหาญออกมาเปิดเผยกรณีที่ถูกยื่นข้อเสนอ ซึ่งก็จะ เป็นอีกตัวอย่างของผู้หญิงในวงการบันเทิง ที่อาจจะเคยประสบเรื่องแบบนี้

แล้วเก็บเงิน...ไม่กล้าออกมาเปิดเผย

ทาง นัยนา ระบุว่า... ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงทั่วไป หรือว่าเป็นผู้หญิงที่มีชื่อเสียง หากต้องเจอเจอกับกรณีแบบนี้ ก็ควรต้องออกมาเปิดเผยเพื่อให้สังคมได้รับทราบ และจะยิ่งดีหากสามารถบอกได้ด้วยว่า...ผู้ชายคนที่ยื่นข้อเสนอเป็นใคร? เพราะ... "จะได้เป็นบทเรียนแก่ผู้ชายที่ทำอะไรผิดที่ผิดทาง หรือไม่ดูตาม้าตาเรือ"

ผู้อำนวยการมูลนิธิธีรารัตน์ กาญจนอักษร มองว่า... "พฤติกรรมดังกล่าวนี้ เป็นเรื่องน่าเกลียดมาก เพราะเป็นการละเมิด เป็นการดูถูกผู้หญิง ทำให้ผู้หญิงรู้สึกต่ำต้อยค่า ไม่ให้เกียรติ และดูถูก..."

ทัศนคติของมนุษย์

ความรู้สึของผู้หญิงที่เจอเจอกับกรณีเช่นนี้ เขาจะรู้สึกเสีย หาย ทั้งร่างกาย ทั้งจิตใจ รู้สึกไม่ปลอดภัย เพราะเขาถูกมองว่าเป็นวัตถุทางเพศ ยิ่งเป็นดารานักแสดง ก็ยิ่งเสียหายมากเข้าไปอีก"



นอกจากนี้ ผู้อำนวยการมูลนิธิธีรารัตน์ กาญจนอักษร ยังระบุอีกว่า... ผู้ชายที่มีพฤติกรรมแบบนี้ เป็นพวกที่มองคิน ๆ ทำได้ทุกอย่างที่จะสนองความต้องการของตนเอง และใช้เงินในการทำลายความเป็นมนุษย์ทั้งของคนอื่นและของตนเอง ซึ่งเรื่องแบบนี้ผู้เสียหายต้องออกมาพูดในที่สาธารณะ เพื่อให้เป็นบทเรียนแก่ผู้กระทำ

ด้าน สุเพ็ญศรี ทั้งใจสูง ผู้จัดการมูลนิธิส่งเสริมความเสมอภาคทางสังคม ระบุถึงเรื่องเดียวกันนี้ว่า... พฤติกรรมการเสนอแบบ



นี้ให้ผู้หญิงที่เขาไม่ได้ชอบพอ-ไม่ได้สนใจ เป็นพฤติกรรมที่น่าเกลียด ผู้ชายที่มีพฤติกรรมแบบนี้ควรจะต้องถูกตำหนิ ซึ่งพฤติกรรมเช่นนี้ เป็นการใช้อิทธิพลหรือใช้เงินโดยที่ ไม่เคารพทั้งผู้อื่นและตนเอง

*“เคยพูดคุยกับดารานักแสดงหญิงหลายคนที่เคยเจอกรณี เช่นเดียวกับที่เพิ่งเป็นข่าว แล้วก็มีทักษะหลักเล็ง และไม่ได้ออกมาเปิดเผยต่อสาธารณะ สังคมจึงไม่ทราบ อย่างไรก็ตาม อยากรู้เรื่องให้ผู้ชายที่มีพฤติกรรมอย่างนี้ เลิกกระทำ เพราะนี่เป็นการดูหมิ่นทั้งตนเอง และผู้อื่น” ... สุเพ็ญศรี ระบุ*



ผู้จัดการมูลนิธิส่งเสริมความเสมอภาคทางสังคม ระบุว่า... เงินที่มีและเสนอว่าจะจ่ายให้กับผู้หญิงในรูปแบบนี้ น่าจะนำไปบริจาคให้กับผู้หญิงหรือเด็กที่มีความยากลำบาก และสำหรับผู้หญิงที่ถูกเสนอแบบนี้ หากใครประสบกับกรณีแบบนี้ สามารถที่จะร้องเรียนไปยังคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้

ทั้งนี้ กับเรื่องคริกโครมที่มีมานานดังกล่าวนี้ ทาง ดร.วัลลภ ปิยะมโนธรรม นักจิตวิทยา ที่ปรึกษาโครงการศูนย์ให้คำปรึกษาและ

พัฒนาศักยภาพมนุษย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) บอกว่า... ผู้ชายที่กระทำพฤติกรรมรูปแบบนี้ ต้องการมีความสัมพันธ์กับผู้หญิงที่เป็นคนดัง-เป็นดารา นี่ไม่ใช่เรื่องทางสุขภาพจิต

นี่เป็นเรื่องของ **“อาการทางสังคม”**

ที่ปรึกษาโครงการศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาศักยภาพมนุษย์ ขยายความว่า... อาการทางสังคม คือการ **“ถูกสังคมหลอกไว้”** ว่าถ้าคนเราจะมีความสุขจะต้องมีเงินมีทอง มีชื่อเสียง มียศถาบรรดาศักดิ์ มีอำนาจ และก็ต้องมีเรื่องเพศด้วย ผู้ชายหลายคนจึงชอบ จึงต้องการ จึงมีการเสาะหา-มีการยื่นข้อเสนอ...

**“เป็นความเชื่อ... ที่เชื่อว่า จะสร้างความสุขทางเพศ” ...ดร.**

วัลลภ ระบุถึงกรณีดังกล่าวนี้ อย่างไรก็ตาม ที่ปรึกษาโครงการศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาศักยภาพมนุษย์ ยังบอกด้วยว่า... ผู้ชายที่มีการกระทำในลักษณะดังกล่าว ก็ยังมีอีกส่วนหนึ่งที่เป็นไปในรูปแบบที่ต้องการสร้างความภูมิใจ หรือเพียงแค่ว่าเพื่อความพอใจ

**“สำหรับเรื่องของอาการทางสังคมในรูปแบบนี้ การที่ผู้หญิงที่มีชื่อเสียงในแวดวงบันเทิงถูกเสนอแบบนี้ มีเกิดขึ้นมานานแล้ว และก็น่าจะมีอยู่เรื่อย ๆ ต่อไป หากในสังคมไทยยังมีการถูกสังคมหลอกดังที่ว่า” ...นักจิตวิทยา** ที่ปรึกษาโครงการศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาศักยภาพมนุษย์ มศว ระบุทิ้งท้าย

นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวในเชิงสังคม-ในเมืองไทย

เรื่องแบบนี้มีการเผยเมื่อไหร่ก็คริกโครมเมื่อนั้น

**เป็น “อาการเดิม ๆ เชิงสังคม” ที่มีมานาน**

**และ “ยังคงร้อนแรง” มาถึงยุคปัจจุบัน!!!**